
เรื่องเสร็จที่ ๙๐๐๕/๒๔๘๒ 

 

ที่ ๕๒๐/๒๑๘๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๐ มิถุนายน ๒๔๘๒ 

 

เร่ือง  ควรตรากฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติกาชาด พทุธศักราช ๒๔๘๑ เพียงใดหรือไม่ 

 

จาก  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถึง  เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

เนื่องจากหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่  ฎ. ๓๖๐/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๔๘๒ ส่งเร่ืองซ่ึงกระทรวงกลาโหมรายงานไว้ว่าตามพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช 
๒๔๘๑ ที่ประกาศใช้นั้น ยังไม่จ าเป็นจะต้องตราเป็นกฎกระทรวงมาให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาท าความเหน็เสนอต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) พร้อมด้วย 
นายพันตรี อัมพร ศรีไชยยันต์ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม นายพลตรี พระยาด ารงแพทยาคุณ 
ผู้แทนสภากาชาด ได้ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองนี้ โดยตลอดเสร็จแล้ว กรรมการร่างกฎหมายมี
ความเห็นว่าตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นว่าตามพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่
ประกาศใช้แล้วยังไม่จ าเป็นต้องตามกฎกระทรวง ดังเหตุผลที่ชี้ แจงไว้ในหนังสือกระทรวงกลาโหม
ที่ น. ๒๓๘/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๘๒ นั้น กรรมการร่างกฎหมายมีความเห็นพ้องด้วย 
เว้นแต่ในเร่ืองการอนุญาตและก าหนดเง่ือนไขในการที่จะใช้เคร่ืองหมายกาชาดในยามสงบศึก 
เพื่อหมายที่ตั้งสถานีสงเคราะห์ซึ่งใช้ฉะเพาะการรักษาพยาบาลผู้บาดเจบ็หรือป่วยไข้โดยไม่ต้อง
เสียมูลค่าตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช ๒๔๘๑ กรรมการฯ เห็นว่า 
ข้อความในหนังสือของกระทรวงกลาโหมฉะบับนั้นในตอนท้ายที่ว่า “ซึ่งแล้วแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจะเห็นสมควรอนุญาติหรือไม่กไ็ด้” นั้น อาจท าให้สงสัยได้ ข้อความตอนนี้ ถ้า
กระทรวงกลาโหมหมายความว่า ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติฉะบับที่ เกล่าวนั้ น
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้อนุญาตแล้ว ยังไม่ถูกต้อง ที่ถูกควรเป็นว่าตามมาตรา ๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ ก าหนดเง่ือนไขในการอนุญาตไว้เท่านั้น ส่วนต่อไปในการอนุญาต
สภากาชาดเป็นผู้อนุญาตเอง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 

(นายเตือน  บุนนาค) 
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             เรื่องเสร็จที่ ๓๐๐๕/๒๒๕๕๒
ที่ ๕๒๐/๒๑๕๒                                                 คณะกรรมการกฤษฎีกา
lao มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่อง  ควรตรากฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพียงใดหรือไม่
จาก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ฏ. ๓๐๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๕๒ ส่งเรื่องซึ่งกระทรวงกลาโหมรายงานไว้ว่าตามพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช
๒๕๕๑ ที่ประกาศใช้นั้น ยังไม่จําเป็นจะต้องตราเป็นกฎกระทรวงมาให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาทําความ
             เห็นเสนอต่อไป

บัดนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) พร้อมด้วย
นายพันตรี อัมพร ศรีไชยยันต์ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม นายพลตรี พระยาดํารงแพทยาคุณ
ผู้แทนสภากาชาด ได้ประชุมปรึกษาหารือเรื่องนี้โดยตลอดเสร็จแล้ว กรรมการร่างกฎหมายมี
ความเห็นว่าตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นว่าตามพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่
ประกาศใช้แล้วยังไม่จําเป็นต้องตามกฎกระทรวง ดังเหตุผลที่ชี้แจงไว้ในหนังสือกระทรวงกลาโหม
ที่ น. ๒๓๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ นั้น กรรมการร่างกฎหมายมีความเห็นพ้องด้วย
เว้นแต่ในเรื่องกา
             รอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในการที่จะใช้เครื่องหมายกาชาดในยามสงบศึก
เพื่อหมายที่ตั้งสถานีสงเคราะห์ซึ่งใช้ฉะเพาะการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้โดยไม่ต้อง
เสียมูลค่าตามมาตรา o แห่งพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรรมการฯ เห็นว่า
ข้อความในหนังสือของกระทรวงกลาโหมฉะบับนั้นในตอนท้ายที่ว่า “ซึ่งแล้วแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจะเห็นสมควรอนุญาติหรือไม่ก็ได้” นั้น อาจทําให้สงสัยได้ ข้อความตอนนี้ถ้า
กระทรวงกลาโหมหมายความว่า ตามมาตรา oD แห่งพระราชบัญญัติฉะบับที่เกล่าวนั้น
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้อนุญาตแ
             ล้ว ยังไม่ถูกต้อง ที่ถูกควรเป็นว่าตามมาตรา ๓ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไว้เท่านั้น ส่วนต่อไปในการอนุญาต
สภากาชาดเป็นผู้อนุญาตเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับยืออย่างสูง

(นายเตือน บุนนาค)
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